

ĐỀ CƯƠNG
TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP XÃ KHÁNH KHÊ,
XÃ ĐỒNG GIÁP, XÃ TRÀNG CÁC ĐỀ THÀNH LẬP 01 ĐVHC CẤP XÃ MỚI

I. SỰ CẦN THIẾT

1. Phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước của Đảng ta hiện nay.

Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã xác định mục tiêu tổng quát: “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: "Xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển đô thị và kinh tế đô thị làm động lực phát triển từng vùng và địa phương; tăng cường quản lý đô thị, phát triển các đô thị vệ tinh... Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến trúc, văn hóa ở từng địa phương... Sáp nhập hợp lý một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển mới”.

Do vậy, thực hiện Kết luận số 1417-KL/TU, ngày 28/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025; Phương án số 53/PA-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 thì trong giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan thực hiện sắp xếp 03 đơn vị hành chính cấp xã, đó là: xã Khánh Khê, xã Tràng Các, xã Đồng Giáp. Việc sáp nhập 03 đơn vị xã này phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển mới hiện nay.

2. Việc sáp nhập xã Tràng Các, xã Đồng Giáp vào xã Khánh Khê sẽ mang lại nhiều hiệu quả, ý nghĩa và giá trị thực tiễn

Việc sáp nhập xã Tràng Các, xã Đồng Giáp vào xã Khánh Khê sẽ mang lại nhiều hiệu quả, ý nghĩa và giá trị thực tiễn như sau:

Một là, mở rộng không gian quỹ đất để phát triển; tạo động lực, cơ hội cho việc đầu tư, phát triển chung của huyện cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, là cơ sở pháp lý để đầu tư hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, cũng như xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đến đầu tư tại Văn Quan, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương, giúp xóa đói, giảm nghèo hiệu quả, bền vững, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Ba là, sau khi sắp xếp, sáp nhập, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các thôn sẽ sớm được đầu tư, nâng cấp qua đó người dân sẽ có cơ hội được thụ hưởng những thành quả, đặc biệt là người dân thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, như: Giao thông đi lại thuận lợi, chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội được nâng lên, người dân có cơ hội được hưởng thụ nhiều dịch vụ xã hội có chất lượng cao hơn như các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, lao động việc làm...

Bốn là, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó sẽ giảm chi ngân sách hàng năm, tập trung được nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời sẽ tạo điều kiện để cơ cấu lại và lựa chọn, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, lựa chọn được những người có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm là, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên cơ sở tương đồng về văn hóa, truyền thống lịch sử, phong tục tập quán sẽ tạo nên sự gắn kết cộng đồng cao trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Sáu là, sau sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị hành chính sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống giáo dục, y tế được sắp xếp, kiện toàn, chất lượng phục vụ Nhân dân được tốt hơn,... qua đó sẽ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

3. Phù hợp với yêu cầu phát triển

Căn cứ điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính có quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên xã miền núi, vùng cao là từ 5.000 người trở lên và có diện tích tự nhiên từ 50 km² trở lên. Do đó, xã Khánh Khê, xã Tràng Các, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan chưa đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định,

Như vậy, xét thực tế hiện nay, xã Khánh Khê, xã Đồng Giáp, xã Tràng Các đều chưa đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, xã Khánh Khê là xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Các xã liền kề nhau, cơ bản có điểm tương đồng về dân tộc, tập quán. Việc sắp xếp cũng nhằm đáp ứng yêu cầu về tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách, tập trung các nguồn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh, quốc phòng...

Chính vì vậy việc sáp nhập xã Đồng Giáp, xã Tràng Các vào xã Khánh Khê là nhiệm vụ hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Quan, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

II. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SÁP NHẬP

1. Các cơ quan, đơn vị

Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ dẫn đến phải sắp xếp lại các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền cấp xã, trạm y tế cấp xã, công an xã để phù hợp với cơ cấu, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp xã mới được hình thành theo quy định pháp luật.

Các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại, có tên gọi mới sẽ phải thay đổi lại con dấu, số tài khoản, biên hiệu cơ quan và các giấy tờ khác liên quan đến tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức.

Đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn, địa bàn rộng, số lượng các thôn nhiều sẽ làm gia tăng khối lượng công việc, do đó thời gian đầu sẽ gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành công việc.

Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ làm phát sinh nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, cụ thể: cấp đổi sổ hộ khẩu, căn cước công dân; thay đổi mã số thuế của các đơn vị, tổ chức tại đơn vị hành chính mới; xác định mức phụ cấp khu vực; cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính; công tác tổ chức, cán bộ; chứng thực; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế; cấp lại giấy đăng ký kinh doanh; điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; sắp xếp lại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp với đơn vị hành chính mới...

2. Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã sẽ chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính, phải thay đổi giấy

phép kinh doanh, biển hiệu kinh doanh, sổ tài khoản giao dịch, các giấy tờ liên quan đến xác lập sở hữu tài sản, các hợp đồng giao dịch, mua bán...

3. Hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn

Hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại 15 thôn thuộc đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp, sáp nhập bị tác động, ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã sẽ phải thay đổi thông tin tại các giấy tờ liên quan đến hộ gia đình, cá nhân như: sổ hộ khẩu, căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ bảo hiểm y tế, hồ sơ đi học của học sinh, sinh viên... Đồng thời chịu sự tác động liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân như: hạn mức được cấp đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở và các công trình trên đất, các khoản thuế, lệ phí phải nộp liên quan đến nghĩa vụ của công dân với nhà nước.

4. Cán bộ, công chức, viên chức

Sáp nhập và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tác động, ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Dẫn đến việc phải bố trí, sắp xếp công việc, vị trí việc làm mới cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị mới, đồng thời phải thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ trước tuổi hoặc phải nghỉ thôi việc do không bố trí được công việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

III. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT SAU SÁP NHẬP

1. Tên gọi và trụ sở đơn vị hành chính sau khi sáp nhập

- Dự kiến tên xã sau khi sáp nhập: Xã Khánh Khê

Lý do: địa danh xã Khánh Khê đã đi vào lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc như cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, trận đánh bảo vệ cầu Khánh Khê - nơi tiếp giáp giữa huyện biên giới Cao Lộc và huyện Văn Quan. Hơn nữa, việc giữ tên gọi xã Khánh Khê cũng nhằm hạn chế việc thay đổi thông tin trên các loại giấy tờ đối với người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

- Dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới sau sáp nhập là tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Khánh Khê hiện nay, tại thôn Đoàn Kết, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Vì đây là vị trí thuận lợi về giao thông, nằm trên trục đường Quốc lộ 1B và là vị trí trung tâm giữa xã Đồng Giáp với xã Tràng Các.

2. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy

Xây dựng phương án hợp nhất tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã thực hiện sáp nhập theo đúng các quy định, văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Điều lệ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

3. Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức

Tiến hành rà soát, phân loại các nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã; đồng thời rà soát tổng thể biên chế, vị trí việc làm tại các cơ quan cấp huyện, cấp xã để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính theo các nhóm sau:

- Giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định đối với những người đủ điều kiện.

- Thực hiện điều chuyển sang các vị trí phù hợp ở các đơn vị trên địa bàn huyện còn thiếu (hoặc thay thế các vị trí phù hợp ở đơn vị có người nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định).

- Giải quyết chế độ theo chính sách hiện có của Trung ương và của tỉnh đối với các trường hợp có nguyện vọng và đủ điều kiện.

- Đối với những trường hợp vượt quá chỉ tiêu biên chế theo quy định, xây dựng phương án, lộ trình giải quyết dứt điểm trong khoảng thời gian nhất định (khoảng 5 năm sau khi sắp xếp), gồm:

- + Thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện hoặc sắp xếp bố trí vị trí công tác khác phù hợp (thay thế vị trí người nghỉ hưu, nghỉ chế độ hoặc các vị trí còn thiếu tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện).

- + Giải quyết nghỉ theo các chính sách của trung ương, của tỉnh đối với các trường hợp tự nguyện và đủ điều kiện.

- Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư không bố trí được việc làm mới: vận động thực hiện nghỉ việc và được hưởng chính sách theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Phương án đối với tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan cấp trên trực tiếp xây dựng phương án hỗ trợ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi nhất, hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

5. Phương án đối với hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn

Chủ động rà soát, tổng hợp số lượng các loại giấy tờ liên quan đến hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện chuyển đổi để xây dựng phương án cấp đổi hoặc điều chỉnh, cập nhật thông tin bảo đảm thuận lợi cho người dân; kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp đổi, điều chỉnh, cập nhật thông tin giấy tờ cho hộ gia đình, cá nhân, hạn chế tối đa phát sinh kinh phí thực hiện các thủ tục hành chính đối với người dân do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Nghiên cứu các quy định liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân bị thay đổi sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính để kịp thời, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc ngay sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đặc biệt các quy định về quản lý đất đai, quản lý xây dựng, thẻ bảo hiểm y tế và các chính sách đặc thù khác đối với người dân theo khu vực, địa bàn sinh sống.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SÁP NHẬP

1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc xã Khánh Khê, xã Đông Giáp, xã Tràng Cáo

Quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH 15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi khách quan, là điều kiện, cơ hội để tạo sự chuyển biến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của người dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận xã hội.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện xây dựng phương án và tổ chức thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí việc làm và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động ảnh hưởng của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý và có lộ trình phù hợp; không để xảy ra những tình trạng tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ ảnh hưởng đến tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm các hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn sớm đi vào ổn định.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cần nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp cấp xã theo chủ trương của tỉnh và các Nghị quyết của Trung ương, từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với gia đình, người thân và Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận xã hội.

Chấp hành nghiêm chỉnh sự sắp xếp, phân công của tổ chức; nêu cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, an ninh trật tự tại địa phương.

3. Đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Cần chủ động đăng ký, kê khai với các cơ quan chức năng về các loại giấy tờ cần phải chuyển đổi, điều chỉnh thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh

doanh; thực hiện các thủ tục hành chính phát sinh do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn

Thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, của huyện về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Chủ động kê khai với các cơ quan chức năng về các loại giấy tờ cần phải chuyển đổi; các chế độ, chính sách đặc thù đang được hưởng theo khu vực, địa bàn sinh sống để kịp thời được hướng dẫn giải quyết ngay sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng để xuyên tạc, tuyên truyền chống đối chủ trương của tỉnh, của huyện về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Chủ động phát hiện và tố giác những hành vi lợi dụng việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

5. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý, chủ động phối hợp với UBND cấp xã rà soát các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính, cấp đổi, chỉnh lý thông tin các loại giấy tờ liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

*

* * *

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và định hướng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016, Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tạo điều kiện cho việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế tại khu vực thực hiện sáp nhập và quy hoạch chung của huyện..., tiết kiệm được chi tiêu công, giảm chi ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung nâng cấp hạ tầng cơ sở phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./.